

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย (Thai Forest Ecological Research Journal, TFERJ, ISSN 2586-9566) จัดทำโดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN) ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบต่อผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งภายนอกประเทศ บทความที่เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาอาจเขียนได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่บทความต้องมียกสองภาษา และเอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษ วารสารฯ จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ โดยมีกำหนดออกในเดือน มิถุนายนและธันวาคม

นโยบายการจัดพิมพ์

นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย คือ เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ทางการป่าไม้ ได้แก่ นิเวศวิทยาป่าไม้ การจัดการป่าไม้ วนวัฒนวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์เชิงระบบ การกระจายตามสภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางสัณฐานและทางกายภาพของพืชและสัตว์ป่า วารสารฯ รับผิดชอบทั้งบทความวิจัย หรือต้นฉบับ (Research/Original article) บทความสั้น (Short communication) และ บทความวิชาการ (Review article) โดยบทความดังกล่าวต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาล้นกรอง (Peer review) จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในระบบบปิดอย่างน้อยสองท่าน (Double blinded system)

การเผยแพร่

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย ทำการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ มีกำหนดออกในเดือน มิถุนายนและธันวาคม โดยทางกองบรรณาธิการ จะจัดส่งเล่มวารสารให้แก่ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งละ 1 ฉบับ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของวารสารฯ (<http://www.tferj.forestku.com>)

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน

บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการตีพิมพ์ผลงาน ตลอดจนหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการเผยแพร่ผลงานในวารสารฯ ด้วยเหตุนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงต้องดำเนินการตามแนวทางจริยธรรม (Ethic) ในการตีพิมพ์ผลงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (<https://publicationethics.org/>) ทั้งในส่วนของ การเสนอบทความเพื่อรับการพิจารณา และในส่วนของประเมินบทความให้กับทางวารสารฯ

บทบาทของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ

- ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมกับบทความทุกบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยบรรณาธิการและ/หรือ กองบรรณาธิการ จะทำการกลั่นกรองเบื้องต้นเพื่อพิจารณาถึงความสำคัญ ความเหมาะสม รวมถึงคุณภาพของเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และข้อมูลที่น่าเสนอในเบื้องต้น เพื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะส่งบทความดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำการประเมินคุณภาพอย่างเป็นทางการต่อไปหรือไม่
- รักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ส่งมารับการพิจารณา โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเฉพาะกับผู้เขียนที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ และสำนักพิมพ์ตามที่เห็นสมควร

- ทำการตรวจสอบและหลีกเลี่ยงการประพุดิคิดที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ ได้แก่ การคัดลอกผลงานผู้อื่น การสร้างข้อมูลเท็จ รวมถึงการส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง หากพบว่าบทความที่ส่งมารับการพิจารณา มีลักษณะความผิดดังกล่าว วารสารฯ จะถอนหรือปฏิเสธบทความนั้น กรณีที่พบลักษณะความผิดดังกล่าวในบทความที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ไปแล้ว วารสารฯ จะถอนบทความดังกล่าว

- ตีพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในบทความที่เผยแพร่ไปแล้วตามความเหมาะสม

บทบาทของผู้เขียน

- ต้องแน่ใจว่าบทความที่ส่งมารับการพิจารณาไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ในระหว่าง การพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ต้องมีการอ้างอิงถึงและอ้างอิงที่เหมาะสม โดยให้รายละเอียดของเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง และเพียงพอ ตลอดจนต้องไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ไม่สร้างข้อมูลเท็จ รวมถึงไม่ส่งบทความซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง

- ให้รายละเอียดของผู้เขียนบทความ (และสังกัด) ทุกท่านอย่างถูกต้องและเพียงพอ และทำการระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนการทำวิจัยไว้ในกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

บทบาทของผู้ประเมิน

- ตอบรับประเมินบทความเฉพาะเรื่องที่อยู่ในสาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญ และสามารถประเมินบทความดังกล่าวได้อย่างเป็นธรรม โดยไม่มีอคติ พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ต่อบทความที่ประเมินได้อย่าง สมเหตุสมผล

- ประเมินบทความ ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งผลการประเมินไปยังกองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่ กำหนด รวมถึงแจ้งให้บรรณาธิการทราบเมื่อสังเกตเห็นหรือสงสัยว่ามีการคัดลอกผลงานผู้อื่น ตลอดจนการส่งบทความ ซ้ำซ้อนและบิดเบือนการอ้างอิง

- ไม่ใช้ประโยชน์จากบทความที่ตนเป็นผู้ประเมินและยังไม่ได้รับการเผยแพร่ในงานวิจัยของตนเอง โดย ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียนบทความเป็นลายลักษณ์อักษร

ที่ติดต่อ:

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 0176 โทรสาร. 02 942 8107

Email: dokrak.m@ku.ac.th หรือ fformmp@ku.ac.th